

Số: 152/BC-HĐND

An Giang, ngày 24 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật, xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan, ngày 23 tháng 11 năm 2023, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thảo luận, đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. NHẬN ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo số 883/BC-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. Nội dung báo cáo đã thể hiện tương đối đầy đủ, cụ thể về kết quả phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2023; những hạn chế và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Những mặt đạt được

Công tác phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản; ngày càng đi vào chiều sâu, có sự chuyển biến và từng bước đạt những kết quả tích cực; tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh. Thông qua công tác tuyên truyền giúp nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa hành vi tham nhũng từ sớm, từ xa.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ, toàn diện và tích cực hơn như: Công khai, minh bạch về tổ chức hoạt động, trong đó có công khai dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước; đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động... Công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các ý kiến, phản ánh của người dân và doanh nghiệp... Cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát tài sản, thu nhập,... Các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua đó, trong năm 2023 không phát sinh trường hợp phải xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách.

Việc tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra và giám sát đã đưa những quy định về phòng, chống tham nhũng đi vào thực tiễn, kịp thời ghi nhận những thiếu sót, bất cập trong cơ chế, chính sách để có hướng điều chỉnh phù hợp.

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước tiến trong công tác phòng, chống tham nhũng; khẳng định quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Qua đó góp phần ngăn chặn, từng bước loại bỏ dần các điều kiện, cơ hội phát sinh tham nhũng trên các ngành, lĩnh vực; đồng thời đã kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các trường hợp tiêu cực, tham nhũng. Kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước được siết chặt, hiệu quả công tác quản lý về phòng, chống tham nhũng ngày càng được nâng cao, đi vào thực chất.

Hoạt động phối hợp trong phát hiện và xử lý tham nhũng ngày càng được thực hiện chặt chẽ hơn. Việc khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng được kịp thời, nghiêm minh; đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; góp phần giáo dục, răn đe; tạo hiệu quả tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

2. Hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng tuy có triển khai thực hiện nhưng có lúc chưa thường xuyên, chưa có chiều sâu, còn nặng về hình thức; chưa xây dựng nội dung tuyên truyền riêng về phòng, chống tham

những mà chủ yếu lồng ghép với những nội dung khác; công tác phối hợp tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được thể hiện rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát để tự phát hiện những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị tuy có thực hiện nhưng đôi lúc chưa thường xuyên, kịp thời. Từ đó dẫn đến qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện những sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước¹; vi phạm trong quản lý thu, chi tài chính của đơn vị². Hiện những sai phạm trên đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Để công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngày càng đi vào thực chất, đảm bảo hiệu quả, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm một số vấn đề sau:

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm những chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

- Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ; thanh tra, kiểm tra của cấp trên với cấp dưới nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn chặn những biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; đồng thời xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định, chuẩn mực về ứng xử, đạo đức công vụ, những thiếu sót, gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ hoặc những vi phạm về tham nhũng, tiêu cực.

- Xây dựng kế hoạch, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến riêng biệt về công tác phòng, chống tham nhũng. Đổi mới, sáng tạo hình thức phổ biến, tuyên truyền đi vào thực chất, giúp phát huy được hiệu quả ngăn chặn, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ cần cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho các cơ quan báo chí, truyền thông về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý các vụ việc về tham nhũng, tiêu cực để đảm bảo công khai, minh bạch, tạo tính răn đe.

¹ Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới.

² Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành.

- Tăng cường các giải pháp nhằm thu hồi dứt điểm số tiền vi phạm đã chỉ ra trong các kết luận thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023, Ban Pháp chế kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận: *Th*

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng Thông tin - Dân nguyện.(H)

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



★ Võ Minh Hoàng